

Số: 44/BC-ĐDBQH

Gia Lai, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai
sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Kế hoạch số 99/KH-ĐDBQH ngày 14/6/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và Kế hoạch số 100/KH-ĐDBQH ngày 14/6/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV với Sở Khoa học và Công nghệ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại 05 huyện, thị xã, thành phố và tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong 06 hội nghị tiếp xúc cử tri, có 685 cử tri tham dự, với 59 lượt cử tri phát biểu ý kiến đối với các cấp, các ngành, cơ quan hữu quan về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát biểu trao đổi ý kiến, trả lời với cử tri về những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của cấp mình. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phát biểu giải trình các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Các đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh và Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những ý kiến chung và các kiến nghị cụ thể của cử tri trong tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương, cụ thể như sau:

I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG

Qua theo dõi hoạt động của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cử tri ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương, khoa học, trách nhiệm, dân chủ của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội; kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các ý kiến phát biểu chất vấn và trả lời chất vấn ngắn gọn, súc tích, tập trung vào vấn đề liên quan trực tiếp đến thực tiễn cuộc sống

mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đã được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ, các quyết sách quan trọng được đưa ra, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định đời sống nhân dân. Nhìn chung, cử tri và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao kết quả kỳ họp, nhất là các luật, nghị quyết, chính sách mới sắp được ban hành sẽ sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng mong muốn của cử tri và nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri còn quan tâm, lo lắng đối với những vấn đề như: Cuộc xung đột Nga - Ukraine làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu; đặc biệt, giá xăng dầu tăng cao kéo theo chi phí nguyên vật liệu, giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng, gây khó khăn cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giá cả phân bón tăng cao trong khi tình trạng phân bón giả chưa được ngăn chặn triệt để gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của người dân. Cử tri mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có các giải pháp đồng bộ và căn cơ hơn để kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, như: Xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... bình ổn thị trường cả trước mắt và lâu dài; quan tâm có cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trong bối cảnh giá cả tăng cao như hiện nay. Việc tiêu thụ nông sản còn gặp khó khăn, cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành có giải pháp tháo gỡ, tạo thuận lợi thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, cử tri cho rằng các vấn đề về đất đai, hạ tầng giao thông, công tác quản lý xây dựng còn nhiều bất cập. Mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp trong khi giá cả các hàng hóa thiết yếu tăng cao, ảnh hưởng phần nào tư tưởng cán bộ, công chức. Hiện nay chưa có chế độ phụ cấp cho chi hội trưởng các hội (Người cao tuổi, Chữ Thập đỏ, Người Khuyết tật). Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm xem xét, giải quyết các vấn đề nêu trên.

II. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ

1. Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1.1. Đề nghị Quốc hội có kế hoạch giám sát, đánh giá để chấn chỉnh, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, chủ trương nhằm triển khai tốt hơn Luật Hợp tác xã trong thời gian tới.

1.2. Kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế đối với đối tượng chính sách (người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người có công nuôi liệt sĩ,...) được thụ hưởng theo hướng cấp thẻ không thời hạn, vì đối tượng chính sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế là trọn đời nên không cần quy định việc gia hạn hằng năm.

2. Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2.1. Đề nghị Chính phủ cần quan tâm xem xét sớm phê duyệt hồ sơ Dự án Công trình Hồ thủy lợi Ia Thul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai để triển khai thực hiện dự án.

2.2. Đề nghị Chính phủ xem xét triển khai đề án cải cách tiền lương hoặc sớm thực hiện đề án vị trí việc làm nhằm góp phần cải thiện thu nhập, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

2.3. Đề nghị Chính phủ quan tâm nâng mức phụ cấp cho lực lượng xã đội phó để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì thực tế họ phải đảm đương khối lượng công việc nhiều nhưng mức phụ cấp quá thấp không đảm bảo nhu cầu cuộc sống.

2.4. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét lại việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ y tế thôn, bản. Bởi vì:

Tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Mỗi thôn, bản được bố trí từ 01 đến 02 nhân viên y tế, căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động; trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hằng tháng; mức phụ cấp bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung”.

Tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ có quy định: “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người, được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với 03 chức danh gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận; người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”.

Trong thời gian qua trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 thì y tế thôn bản là đội ngũ tuyên truyền, vận động và giám sát công tác cách ly tại nhà, thực hiện nhiều nhiệm vụ cho y tế cộng đồng, được hỗ trợ kinh phí hoạt động (745.000 đồng/tháng đối với xã vùng khó khăn và 447.000 đồng/tháng đối với các xã còn lại). Tuy nhiên, mức hỗ trợ này quá thấp, không đủ chi phí đi lại khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.1. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đưa cây điều vào Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính. Vì hiện nay, một số giống cây trồng trong danh mục chưa phù hợp với địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai trồng rừng theo kế hoạch được phân bổ hằng năm trên địa bàn.

3.2. Từ thực tế cho thấy Quy chuẩn QCVN 01-98:2012/BNNPTNT đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, trong đó có việc lấy mẫu bằng phương pháp rút xác suất và một số phương pháp để xác định chữ đường không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, dẫn đến phát sinh những nghi ngờ của các hộ dân trồng mía về tính chính xác, trung thực, khách quan trong việc đánh giá chữ đường. Vì vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm rà soát, điều chỉnh, sửa đổi Quy chuẩn QCVN 01-98:2012/BNNPTNT để đảm bảo tính chính xác, khách quan,

minh bạch trong việc đánh giá chữ đường, đem lại lợi ích thiết thực, công bằng giữa nhà máy đường và các hộ nông dân trồng mía.

3.3. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét nâng mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người trồng rừng cũng như tăng số lượng kiểm lâm viên phụ trách địa bàn.

4. Kiến nghị Bộ Tài chính

4.1. Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính chương trình Đổi mới công nghệ Quốc gia để Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia triển khai hoạt động hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp (doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ tín dụng theo Điều 14, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ).

4.2. Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn quản lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có các trường hợp xử lý tài sản, tuy nhiên, chưa có hướng dẫn đối với trường hợp: Tài sản là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhưng tổ chức chủ trì nhiệm vụ không nhận tài sản, đồng thời không có tổ chức, cá nhân nào đề nghị nhận tài sản và hoàn trả giá trị tài sản theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước đề nghị được nhận giao quyền sở hữu với hình thức ghi tăng tài sản, tính hao mòn hàng năm và không hoàn trả giá trị tài sản. Điều này gây lúng túng cho cơ quan quản lý nhiệm vụ trong quá trình xử lý tài sản theo quy định, đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể.

5. Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ

5.1. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ có tăng theo từng năm (*đạt từ 0,25 - 0,45% tổng chi ngân sách*). Theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đặt mục tiêu chi đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt 2% tổng chi ngân sách vào năm 2020 thì tỷ lệ này còn khá thấp. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường chi đầu tư cho khoa học và công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5.2. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kinh phí nhà nước đầu tư tập trung cho việc xây dựng và hoàn thiện giải pháp, triển khai thực hiện các mô hình mới, mô hình điểm mà chưa có cơ chế hỗ trợ kinh phí để triển khai nhân rộng các kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hình thành giai đoạn tiếp theo sau khi đề tài kết thúc để tiếp tục hỗ trợ ứng dụng triển khai trong thực tiễn.

5.3. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, sớm ban hành Thông tư

quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước để các địa phương triển khai thực hiện thuận lợi và thống nhất, đồng bộ.

5.4. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả và sự phát huy hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, chương trình); quy trình quản lý sau nghiên cứu và triển khai để có sự thống nhất trong thực hiện, quản lý.

5.5. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản thay thế Quyết định số 1202/QĐ-BKHHCN ngày 07/7/2009 về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ để có cơ sở triển khai thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

5.6. Ngày 10/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BKHHCN về việc hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, tuy nhiên, tại Thông tư số 02/2020/TT-BKHHCN chưa hướng dẫn cụ thể cách xác định kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ như thế nào thì được cấu thành tài sản và dạng tài sản của kết quả nghiên cứu (hữu hình, vô hình). Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn cụ thể.

5.7. Để Đề án 100 (theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ) về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc triển khai nhanh và đạt hiệu quả, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sớm tổ chức hoạt động đánh giá công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia đối với các giải pháp truy xuất nguồn gốc của tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, thông tin rộng rãi các giải pháp truy xuất nguồn gốc phù hợp tiêu chuẩn quốc gia để địa phương có cơ sở tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn lựa chọn áp dụng, sử dụng hệ thống, giải pháp truy xuất nguồn gốc phù hợp với khả năng, nhu cầu quản lý truy xuất nguồn gốc; sớm nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương, nhất là các trường cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc cần quản lý, chia sẻ để thực hiện thống nhất và đồng bộ giữa các địa phương; tăng cường hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ quản lý ở địa phương về các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc đã ban hành.

5.8. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với bộ, ngành liên quan có hướng dẫn nội dung chi, mức chi, hình thức triển khai nhiệm vụ đối với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại Đề án 996 (theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Vì cho đến nay, cơ quan tham mưu mới chỉ tổ chức triển khai một số nhiệm vụ, như: Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đo lường nói

chung cho các đối tượng; đầu tư năng lực cho tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc). Còn hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa do chưa có hướng dẫn về nội dung chi, mức chi hỗ trợ và hình thức triển khai nhiệm vụ nên lúng túng trong việc đề xuất thực hiện.

5.9. Hiện nay việc đánh giá, xếp loại nghiệm thu tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ với 03 mức “Xuất sắc”, “Đạt” và “Không đạt”, qua thực tế nhận thấy việc đánh như vậy chưa thể hiện sát với kết quả đạt được của từng nhiệm vụ. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉnh sửa theo các mức “Xuất sắc”, “Khá”, “Trung bình” và “Không đạt”.

6. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiện nay, xảy ra hiện tượng quá tải trong giáo dục, học sinh không có thời gian nghỉ ngơi, giải trí, khiến cho các cháu bị áp lực, tâm lý căng thẳng, mệt mỏi. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp hữu hiệu để giảm tải trong giáo dục cho học sinh.

7. Kiến nghị Bộ Công Thương

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét có chính sách bình ổn, điều chỉnh giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

8. Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải

Tỉnh lộ 662 hiện đã được nâng cấp lên thành Quốc lộ. Do vậy, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm một số nội dung sau:

+ Thực hiện thủ tục bàn giao, quản lý tài sản là hạ tầng giao thông theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ, vì hiện nay việc chiếm dụng lòng, lề đường, vi phạm chỉ giới xây dựng, chỉ giới an toàn giao thông khá phổ biến và tùy tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, khó khăn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt sau này.

+ Trên địa bàn huyện, đoạn từ xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, đường đã xuống cấp và chập vá nhiều nơi, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông, nhất là mùa thu hoạch nông sản vào cuối năm; đoạn tại thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa hành lang an toàn giao thông không đảm bảo vì đã bị sạt lở nghiêm trọng, nếu không có giải pháp xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông; một số mố cầu trên con đường này đi qua địa phận huyện Ia Pa đã bị xâm thực, xói lở, đề nghị kịp thời xử lý.

9. Kiến nghị Bộ Công an

Hiện nay, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook bị kẻ xấu đánh cắp tài khoản, sau đó nhắn tin mượn tiền người thân, bạn bè của người bị đánh cắp tài

khoản, gây bức xúc trong dư luận. Đề nghị Bộ Công an có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng đánh cắp tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên đây là những ý kiến, kiến nghị chung và các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm xem xét, chỉ đạo việc xử lý, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTWQH;
- Văn phòng Quốc hội (Vụ Dân nguyện);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- TTr HĐND, UBND, Ban TTr UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Công an tỉnh (PA03);
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTQH, DN-TT.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Siu Hương